

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ở Thái Bình

Xác định rõ việc “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là nhiệm vụ rất cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới, thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm có thể hòa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng liên quan đến các nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Sau khi có Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; đồng thời đặt ra yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến thực sự về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của tỉnh; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, để ra những nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; xác định lộ trình cụ thể để mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi tổ chức triển khai thực hiện ngay những việc đã rõ, thí điểm thực hiện những việc mới mà Nghị quyết yêu cầu. Để việc triển khai đạt



Các đại biểu dự hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết.

Ảnh: THÀNH TÂM

hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn công tác trực tiếp nghe các huyện, thành phố và các sở, ngành báo cáo quá trình triển khai thực hiện; cho ý kiến, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết với quan điểm: Việc sắp

xếp tổ chức bộ máy phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong sắp xếp bộ máy; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm mục tiêu hàng đầu để sắp xếp. Khi

sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; vừa có tính kế thừa, ổn định, vừa bảo đảm tính đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trong dụng

người có năng lực, có đức, có tài thực sự. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài để đạt được mục tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh Thái Bình đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Việc thực hiện mô hình trường dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện, đến nay toàn tỉnh có 3 huyện (Tiên Hải, Thái Thụy, Kiến Xương) đã thực hiện xong; các huyện, thành phố còn lại đang triển khai thực hiện. Đối với việc bổ trí chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã có 4 huyện (Đông Hưng, Kiến Xương, Tiên Hải, Thái Thụy) kiện toàn xong, 4 huyện, thành phố còn lại đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2018.

Về tinh giản biên chế, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 1.848 biên chế so với số được giao năm 2015 (công chức giảm 108 biên chế; viên chức giảm 1.740 biên chế); trong đó biên chế giảm do thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ là 272 người. Các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế chuyển từ nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước sang nguồn trả lương từ khoản thu sự nghiệp đối với 3.514 viên chức.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các vị trí công chức khuyết thiếu, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 640 cán bộ, công chức cấp xã (giảm 11% so với tổng số biên chế cấp xã, công chức cấp xã và giảm 19% so

với tổng số biên chế công chức cấp xã); tiết kiệm chi ngân sách nhà nước 36.220.636.900 đồng/năm do không phải thực hiện chi trả lương, phụ cấp công vụ, chi đóng BHXH, BHYT cho 640 biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để nêu gương và tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Những kết quả bước đầu đạt được sau gần một năm thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của tỉnh có phần đóng góp không nhỏ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình. Kết quả đó đã tạo động lực rất quan trọng cho tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai thành công kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Trong thời gian tới, nhiệm vụ còn hết sức nặng nề, phát huy những kết quả đã đạt được, ngành tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

NGUYỄN THỊ HẠNG
(Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TRƯỜNG THCS NAM CHÍNH Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia

Tới lại Trường THCS Nam Chính (Tiên Hải) sau vài năm, chúng tôi nhận thấy nhiều thay đổi từ công tác tổ chức quản lý, phương pháp dạy và học đến cảnh quan khuôn viên trường được đầu tư khang trang, đặc biệt năm học 2017 - 2018 được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Để giữ vững danh hiệu đó, những năm tới Trường THCS Nam Chính đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Đến chúng tôi đi thăm khuôn viên nhà trường, cô giáo Vũ Thị Hồng Xuân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng khá đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Năm học 2016 - 2017, nhà trường được đầu tư xây 3 phòng học, 2.442m² sân trường, các phòng bộ môn, phòng thiết bị, thư viện và các phòng chức năng được đầu tư theo điều kiện thực tiễn của địa phương. Song song đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục như thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Hiện nay nhà trường có 385 học sinh được phân bố thành 12 lớp. Đội ngũ giáo viên bảo đảm số lượng và chuẩn hóa về chuyên môn. 100% giáo viên đạt chuẩn, có 24 giáo viên trên chuẩn, chiếm tỷ lệ 85,7%; 8 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở. Chất lượng tuyển sinh của nhà trường năm học qua đúng thứ 9/30 trường, 4 năm liền nhà trường đều tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đều đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba. Ngoài ra, Trường THCS Nam Chính còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục từ những người con xa quê ủng hộ xây dựng thư viện



Học sinh Trường THCS Nam Chính.



Ảnh internet

khang trang với 3.000 đầu sách phục vụ cho các em học sinh bổ sung kiến thức. Xây dựng công trình vệ sinh hiện đại trị giá 300 triệu đồng do tổ chức LDSC Hoa Kỳ tài trợ; tổ chức

EDF Nhật Bản ủng hộ quỹ học bổng 300 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Cô giáo Vũ Thị Hồng Xuân cho biết thêm, để đạt được danh hiệu trường chuẩn quốc gia đã khó, giữ vững danh hiệu càng khó hơn nên tập thể giáo viên nhà trường luôn tâm niệm và nỗ lực phấn đấu. Trong đó, Ban giám hiệu nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực như khuyến khích các thầy cô giáo không ngừng tìm tòi sáng tạo, khai thác các phương pháp dạy học mới hiện đại, áp dụng vào thực tế giảng dạy ở trường. Từng bước đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng công nghệ thông tin. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề và tận tụy vì học sinh thân yêu. Phần công giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai các phong trào theo tinh thần tích cực hàng say trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn. Để tăng cường việc quản lý học sinh, giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên bám lớp, nắm bắt năng lực, hoàn cảnh của từng học sinh, từ đó có những biện pháp giáo dục phù hợp. Kết hợp các tổ chức đoàn, đội trong việc duy trì nề nếp và giáo dục đạo đức học sinh. Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, nhà trường đã hướng ứng và tổ chức thực hiện tốt tháng khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, tặng quà cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường tiếp tục tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn xã hội hóa để tu sửa hạ tầng, mua sắm trang thiết bị bảo đảm điều kiện cho việc dạy và học.

PHẠM DUY ĐƯỜNG
(Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình)

Chốt danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2018

(chinhphu.vn) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, sau cuộc họp với các cộng sự trong Ban Huấn luyện, HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định về danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup 2018.

Theo đó, 2 cầu thủ sẽ không tiếp tục cuộc hành trình cùng đội tuyển là tiền đạo Đinh Thanh Trung và hậu vệ Dương Thanh Hà.

Trước đó, kết thúc chuyến tập huấn tại Paju (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo cũng đã tiến hành chốt danh sách lần đầu tiên với 5 cái tên không nằm trong kế hoạch của đội tuyển gồm: thủ môn Phạm Văn Cường, hậu vệ Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành, tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Trần Minh Vương.

Ngày 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp chủ nhà Lào trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018.



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM QUỐC GIA THAM DỰ AFF SUZUKI CUP 2018

TT	Họ và tên	Chức vụ/ Vị trí	Năm sinh	Địa phương
1	Dương Vũ Lâm	Trưởng đoàn	1958	LĐBĐVN
2	Park Hang Seo	HLV Trưởng	1959	LĐBĐVN
3	Lee Young Jin	Trợ lý HLV	1963	LĐBĐVN
4	Lưu Danh Minh	Trợ lý HLV	1977	LĐBĐVN
5	Lư Đình Tuấn	Trợ lý HLV	1968	Tp Hồ Chí Minh
6	Nguyễn Đức Cảnh	HLV Thủ môn	1965	Hải Phòng
7	Bae Ji Won	HLV Thể lực	1963	LĐBĐVN
8	Phan Duy Tuấn	Phiên dịch	1977	LĐBĐVN
9	Trần Anh Tuấn	Bác sĩ	1974	TTHLTQG
10	Tuấn Nguyễn Giáp	Bác sĩ	1978	TTHLTQG
11	Đình Kim Tuấn	Cán bộ phục vụ	1989	LĐBĐVN

Danh sách 23 cầu thủ

1	Đỗ Duy Mạnh	Hậu vệ	1996	Hà Nội
2	Trần Đình Trọng	Hậu vệ	1997	Hà Nội
3	Phạm Đức Huy	Tiền vệ	1995	Hà Nội
4	Nguyễn Quang Hải	Tiền vệ	1997	Hà Nội
5	Đoàn Văn Hậu	Hậu vệ	1999	Hà Nội
6	Nguyễn Văn Quyết	Tiền đạo	1991	Hà Nội
7	Đỗ Hùng Dũng	Tiền vệ	1993	Hà Nội
8	Lương Xuân Trường	Tiền vệ	1995	Hoàng Anh Gia Lai
9	Nguyễn Phong Hồng Duy	Hậu vệ	1996	Hoàng Anh Gia Lai
10	Nguyễn Công Phượng	Tiền đạo	1995	Hoàng Anh Gia Lai
11	Nguyễn Văn Toàn	Tiền đạo	1996	Hoàng Anh Gia Lai
12	Bùi Tiến Dũng	Thủ môn	1997	FLC Thanh Hóa
13	Lục Xuân Hưng	Hậu vệ	1995	FLC Thanh Hóa
14	Nguyễn Trọng Hoàng	Tiền vệ	1989	FLC Thanh Hóa
15	Đặng Văn Lâm	Thủ môn	1993	Hải Phòng
16	Quế Ngọc Hải	Hậu vệ	1993	Sông Lam Nghệ An
17	Phan Văn Đức	Tiền đạo	1996	Sông Lam Nghệ An
18	Hà Đức Chinh	Tiền đạo	1997	SHB Đà Nẵng
19	Nguyễn Huy Hùng	Tiền vệ	1992	Quảng Nam
20	Nguyễn Tuấn Mạnh	Thủ môn	1990	Sanna Khánh Hòa BVN
21	Nguyễn Anh Đức	Tiền đạo	1985	Becamex Bình Dương
22	Nguyễn Tiến Linh	Tiền đạo	1997	Becamex Bình Dương
23	Bùi Tiến Dũng	Hậu vệ	1995	Viettel